



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- ศาลฎีกายอมรับชี้ยชนะบางส่วนของพรรครีพับลิกันในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาในกรณีที่เกิดการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบไม่เป็นธรรม

๒. เวเนซุเอลา

- เวเนซุเอลาจะจัดการเลือกตั้งในเดือนเมษายน

๑. สหรัฐอเมริกา : ศาลฎีกายอมรับชัยชนะบางส่วนของพรรครีพับลิกันในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาในกรณีที่เกิดการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบไม่เป็นธรรม

ศาลฎีกาจะส่งมอบชัยชนะเพียงบางส่วนให้แก่สถานิติบัญญัติในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ผู้พิพากษาได้รับคำขอให้ระงับการแก้ไขการปรับปรุงแผนที่สภาแห่งรัฐเขตเวค เคาน์ตี (Wake County) และเขตแมคแคลนเบิร์ก เคาน์ตี (Mecklenburg County) สืบเนื่องจากแผนที่เหล่านี้ ซึ่งวาดโดยผู้พิพากษาสมทบที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลในช่วงต้นปีนี้ ต่อมาภายหลังศาลชั้นต้นเห็นว่าบางอำเภอที่ปรากฏในแผนที่ฉบับก่อนหน้านี้นี้มีประชากรจำนวนหนึ่งที่ถูกเอาเปรียบทางการเมืองด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไม่เป็นธรรมตามเชื้อชาติ การพิจารณาคดีของศาลฎีกาเผยให้เห็นเจตนาว่า แผนที่แห่งมลรัฐที่วาดโดยผู้ที่นิยมในพรรครีพับลิกัน ในปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป การพิจารณาคดีนี้จึงเป็นชัยชนะเพียงส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากผู้พิพากษาปฏิเสธคำขอให้ระงับการแก้ไขปรับปรุงแผนที่ของอีกสี่อำเภอ

ผู้พิพากษาฝ่ายอนุรักษ์นิยม คือ นายชามูเอล อลิโต และนายคลาเรนซ์ โทมัส จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อจนครบวาระเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายตามคำขอของทั้งสอง ในขณะที่ ผู้พิพากษาฝ่ายเสรีนิยมอีกสองคน คือ นางรูธ เบเดอร์ กินสเบิร์ก และนางโซเนีย โซโทเมเยอร์ ปฏิเสธคำขอที่จะอยู่ต่อจนการพิจารณาคดีสิ้นสุด

กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกล่าวหาว่าพรรครีพับลิกัน “ขอให้ศาลแก้ไขคำสั่งการปรับปรุงแผนที่เพื่อที่จะทำให้สามารถยังอยู่กับความสำเร็จของการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่เป็นธรรมตามเชื้อชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งปี”

ที่มา : <http://edition.cnn.com/2018/02/06/politics/nrth-carolina-gerrymandering/index.html>

๒. เวเนซุเอลา : เวเนซุเอลาจะจัดการเลือกตั้งในเดือนเมษายน

เจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งของเวเนซุเอลา แถลงว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน โดยกำหนดการการเลือกตั้งเกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านในระหว่างการเจรจาที่สาธารณรัฐโดมินิกัน การแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นถึงแม้การเจรจาจะล้มเหลว จากความขัดแย้งในประเด็นของเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

ฝ่ายค้านกล่าวว่า รัฐบาลปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้นำจากฝ่ายค้านสองคนเข้าร่วมในการเลือกตั้ง และยังหวังว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมีขึ้นได้ในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งจะทำให้พรรคต่าง ๆ มีเวลาที่จะสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ ฝ่ายค้านยังเรียกร้องให้มีการรับประกันว่า กระบวนการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส และนักโทษการเมืองหลายคนจะได้รับอิสรภาพ ฝ่ายค้านนั้นถูกทำให้อ่อนแอและแตกแยก รวมทั้ง ประธานาธิบดีผู้มีศักยภาพหลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายว่า สุดท้ายแล้วจะต้องเนรเทศตัวเองหรือถูกคุมขัง

ขณะที่ นางติบีไซ ลูเซนา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า “แม้จะไม่มีข้อตกลงกัน” ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน “สันติภาพเป็นเพียงหนทางเดียวสำหรับชาวเวเนซุเอลาที่จะตัดสินจุดหมายปลายทาง

ของตนได้อย่างเสรี” และกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทะเบียนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะเริ่มต้นขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์

นอกจากนี้ เคที วัตสัน ได้นักข่าวจากบีบีซี ได้กล่าวว่า การเจรจาของทั้งฝ่ายขณะนี้เข้าช่วงจตรอก เพราะต่างขัดแย้งกันในประเด็นของเงื่อนไขในการเลือกตั้ง ดังนั้น สงครามทางการเมืองจึงยังคงมีอยู่เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนว่าฝ่ายค้านจะได้เข้ามาร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จะมาถึงหรือไม่

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42984448>

นางสาวเจดिया โกลมเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๘ มีนาคม ๒๕๖๑